
BORGARRÁÐS 10. janúar 2019: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins 
vegna skýrslu borgarskjalavarðar - R18110052

Óskað er eftir svörum um hvaða samskipti hafa átt sér stað milli embættismanna og 
borgarskjalavarðar eftir að skýrsla borgarskjalavarðar kom út. Þetta er í tengslum við svar 
borgarskjalavarðar, Svanhildar Bogadóttur, dags, 20. nóvember 2018 er varðar skýrslu um 
skjalavörslu og skjalastjórnun hjá Reykjavíkurborg í embættisafgreiðslum. Skýrslan hefur enn 
ekki fengið kynningu hjá borgarráði þrátt fyrir beiðnir um slíkt.


